



THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016
của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam**

Kính gửi: Toàn thể anh, chị em trí thức khoa học và công nghệ, các cán bộ nhân viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), tôi trân trọng gửi tới anh, chị em trí thức khoa học và công nghệ, cán bộ và nhân viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những đóng góp to lớn góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, tôi biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các thể hệ trí thức khoa học và công nghệ, các cán bộ, nhân viên đang công tác trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ngành, các địa phương đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Với chủ đề **“Khoa học và công nghệ - Chìa khóa của thành công”**, nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016, tôi đề nghị các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kính chúc toàn thể anh, chị em trí thức khoa học và công nghệ, các cán bộ nhân viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2016


**GS.TSKH. Đặng Vũ Minh,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam**